

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  
BAN CÁN SỰ ĐẢNG  
TÒA ÁN NHÂN DÂN - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  
TỐI CAO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 01 -NQLT/BCSD

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2023

VP VKSND TỈNH HÀ NAM

**NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH**

Về việc tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo  
thực hiện chức năng, nhiệm vụ

Số: 4432

Ngày: 22/5/23

**I. TÌNH HÌNH**

Sau 07 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS, ngày 22/3/2016 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan đã đạt được kết quả nhất định. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã cơ bản được thực hiện kịp thời; nhiều vụ việc có đơn kêu oan, có khiếu nại kéo dài, khó khăn, phức tạp đã được giải quyết; việc thụ lý, giải quyết các đơn do Quốc hội chuyển đến đảm bảo đầy đủ, đúng thời hạn. Công tác truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật. Việc triển khai các phiên tòa rút kinh nghiệm, kết nối trực tuyến; việc xây dựng các đề án, công tác tập huấn và hướng dẫn pháp luật, hợp tác quốc tế, phổ biến, tuyên truyền các đạo luật... được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hai cơ quan còn một số hạn chế như: Việc rà soát, phân loại và tiến độ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn chậm. Công tác phối hợp trong phòng ngừa, xử lý cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát vi phạm pháp luật chưa thật sự kịp thời và hiệu quả; việc triển khai kết nối mạng trực tuyến còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc khai thác, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, việc hướng dẫn áp dụng pháp luật đôi lúc chưa thống nhất, chưa kịp thời... Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính được Quốc hội ban hành và có hiệu lực, bổ sung nhiều nhiệm vụ đối với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thẩm phán, Kiểm sát viên; nhiều vấn đề phát sinh mới trong thực tiễn gây khó khăn cho việc giải quyết các vụ việc. Do đó, việc xây dựng Nghị quyết liên tịch nhằm tiếp tục tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa hai cơ quan là cần thiết.

## II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về cải cách tư pháp của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nhằm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, nhất là các chức danh như Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Điều tra viên nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

## III. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Việc phối hợp hoạt động được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan.

2. Việc phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

## IV. NỘI DUNG PHỐI HỢP

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

### 1. Công tác trao đổi nghiệp vụ và cung cấp thông tin

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đổi mới biện pháp, cách thức phối hợp giữa hai cơ quan theo hướng linh hoạt, chủ động, thực chất; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; phối hợp trao đổi kỹ lưỡng về quan điểm giữa hai cơ quan khi giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; bảo đảm việc xét xử nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, người phạm tội, không làm oan người vô tội. Chủ động, tăng cường trao đổi thông tin để hạn chế thấp nhất việc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp cấp cục, vụ giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao về trao đổi giải quyết vụ án, hướng dẫn áp dụng pháp luật. Phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc trong việc áp dụng, thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

**2. Công tác truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp và các vụ việc thi hành án hình sự do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo**

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp chủ động, tích cực, phối hợp, trao đổi từ sớm ở các giai đoạn truy tố và xét xử để đảm bảo xử lý, giải quyết các vụ án đúng pháp luật, đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tiếp tục đổi mới biện pháp, cách thức phối hợp theo hướng linh hoạt, chủ động giữa Tòa án với Viện kiểm sát cùng cấp; giữa Tòa án, Viện kiểm sát cấp trên với cấp dưới để nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình truy tố, xét xử và thi hành án; chú trọng việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt và việc xử lý tài sản thu hồi.

**3. Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm**

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đáp ứng yêu cầu của Quốc hội. Bảo đảm việc chuyển hồ sơ vụ án, vụ việc cho Tòa án, Viện kiểm sát nghiên cứu, xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tăng cường công tác trao đổi giữa Tòa án và Viện kiểm sát đối với những vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm không thống nhất về nhận thức, áp dụng pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tăng cường trách nhiệm trong việc chuyển các văn bản tố tụng, văn bản hành chính, các tài liệu phát sinh trước khi mở phiên tòa. Tăng cường tổ chức rút kinh nghiệm về những thiếu sót, hạn chế đối với những trường hợp Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân rút kháng nghị hoặc trường hợp kháng nghị không được Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm chấp nhận, các vụ việc bị cấp giám đốc thẩm hủy án, sửa án do có vi phạm. Đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện vi phạm mà không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba cũng như không ảnh hưởng đến đường lối giải quyết vụ án thì không kháng nghị mà chỉ đạo rút kinh nghiệm, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục đối với Tòa án đã ban hành bản án, quyết định để tránh kéo dài vụ việc. Tăng cường công tác trao đổi để thống nhất quan điểm trong trường hợp tại phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm có sự khác nhau về quan điểm giải quyết vụ án giữa Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm và đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc cử cán bộ tham gia các tổ công tác liên ngành, các cuộc họp; thực hiện rà soát, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn kêu oan kéo dài đối với các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Định kỳ 06 tháng một lần, hai cơ quan trao đổi thông tin về tình hình tiếp nhận và kết quả xử lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm qua Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

#### **4. Công tác giải quyết án tử hình**

Tăng cường công tác phối hợp theo dõi, rà soát, đối chiếu hồ sơ vụ án tử hình và kiểm tra công tác giam giữ, thi hành án đối với người bị kết án tử hình tại các trại giam theo Kế hoạch số 76/KHLN-2021, ngày 29/6/2021 của Liên ngành Trung ương (Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an) và Nghị quyết này. Phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết các vụ án tử hình phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Trung ương hoặc địa phương.

#### **5. Công tác phối hợp trong điều tra các trường hợp cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát vi phạm pháp luật**

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc” và Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW. Làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời xử lý, giải quyết chính xác, đúng pháp luật các vụ việc cán bộ Tòa án, Viện kiểm sát bị tố cáo, tố giác trong quá trình tố tụng.

Chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm do thực hiện chưa đúng quy định, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

#### **6. Việc triển khai kết nối trực tuyến từ phòng xét xử đến các phòng làm việc của Chánh án Tòa án và Viện trưởng Viện kiểm sát và sử dụng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin**

Tiếp tục thực hiện việc kết nối trực tuyến từ phòng xét xử đến phòng làm việc của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. Đồng thời,

phối hợp trong số hóa hồ sơ các vụ án, vụ việc, tổ chức các phiên tòa trực tuyến; phối hợp xây dựng và sử dụng phần mềm Trợ lý ảo cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ ở giai đoạn xét xử các vụ án, vụ việc; phối hợp trong phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin liên quan giữa hai cơ quan. Trước mắt ưu tiên kết nối các phần mềm quản lý án hiện có của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đảm bảo tính liên thông, chia sẻ thông tin trong quá trình thụ lý, giải quyết các loại vụ án.

### **7. Việc tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến, trực tiếp và phiên tòa rút kinh nghiệm**

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình tổ chức xét xử, hạn chế việc hoãn phiên tòa nhiều lần, kéo dài gây khó khăn cho người dân và các cơ quan, tổ chức khác khi tham gia tố tụng. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, đặc biệt đối với các vụ án phức tạp, có nhiều bị cáo, dư luận xã hội quan tâm, các vụ án có luật sư tham gia nhằm nâng cao chất lượng xét xử và tranh tụng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến để mở rộng các đối tượng có thể tham gia theo dõi phiên tòa.

Tích cực tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP, ngày 15/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp trong thực tiễn.

### **8. Việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ**

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

### **9. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài**

Thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin, kịp thời thông báo những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài liên quan đến hai cơ quan để tháo gỡ và giải quyết kịp thời theo quy định. Phối hợp làm rõ nguyên nhân và có các giải pháp giải

quyết tình trạng khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, góp phần chuyển biến tích cực tình hình và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp trong công tác tiếp công dân đối với các vụ việc có tính chất phức tạp, các đoàn đông người liên quan đến các vụ việc mà hai cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

### **10. Việc triển khai xây dựng các đề án**

Phối hợp xây dựng, triển khai các đề án phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp, các đề án, chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ nhằm đảm bảo các đề xuất, chủ trương của hai cơ quan có sự tương đồng với nhau và phù hợp với đặc thù của các cơ quan tiến hành tổ tụng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

### **11. Công tác xây dựng, hướng dẫn áp dụng pháp luật**

Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn áp dụng pháp luật và phát triển án lệ; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các đạo luật bảo đảm kịp thời, hiệu quả; thống nhất các nội dung quy định của pháp luật cần đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; kịp thời trao đổi, thống nhất hướng dẫn áp dụng pháp luật trong những trường hợp nhận thức, áp dụng pháp luật còn khác nhau giữa Tòa án với Viện kiểm sát để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Định kỳ 06 tháng một lần, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao phối hợp tổng kết thực tiễn xét xử nhằm chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong các quy định của pháp luật để thống nhất kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

### **12. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn**

Tăng cường công tác phối hợp giữa Học viện Tòa án và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp tổ chức tập huấn các luật về lĩnh vực tư pháp được Quốc hội thông qua, Nghị quyết, án lệ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; mở rộng thành phần tham gia tập huấn trực tuyến cho Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên của hai cơ quan tham dự. Lựa chọn giảng viên thỉnh giảng là cán bộ, công chức có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm công tác nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

### **13. Công tác hợp tác quốc tế**

Phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật, tương trợ tư pháp về hình sự, xây dựng và thực hiện các điều ước quốc tế về tư pháp hình sự;

hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm. Trao đổi, chia sẻ thông tin trong hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; khai thác hiệu quả các nguồn hỗ trợ quốc tế, đồng thời tiếp tục huy động, mở rộng các nguồn lực hỗ trợ quốc tế.

#### **14. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật**

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các đạo luật mới được Quốc hội ban hành; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các đạo luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân.

### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phương thức tổ chức thực hiện**

a) Hằng năm, hai cơ quan thống nhất các nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch.

b) Duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên; định kỳ 06 tháng hoặc khi cần thiết tổ chức cuộc họp liên tịch giữa Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

#### **2. Phân công đơn vị đầu mối**

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao làm đầu mối phối hợp, giúp Ban cán sự đảng hai cơ quan tổ chức triển khai, theo dõi và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết này.

#### **3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết liên tịch số 01-NQLT/BCS, ngày 22/3/2016 giữa Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự các cấp căn cứ Nghị quyết liên tịch, báo cáo cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức thực hiện trong quân đội.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng Tòa án

nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG  
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  
BÍ THƯ**



**Lê Minh Trí**

**T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  
BÍ THƯ**



**Nguyễn Hòa Bình**

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Đ/c Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW (để báo cáo),
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo),
- Văn phòng TW Đảng,
- Ban Nội chính TW,
- Ban Tổ chức TW,
- Ủy ban Kiểm tra TW,
- Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW (để báo cáo),
- Thành viên BCSD TANDTC và VKSNDTC,
- Các đơn vị trực thuộc TANDTC và VKSNDTC,
- TAND, VKSND cấp cao và các tỉnh, tp trực thuộc TW,
- Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự TW,
- Lưu: VP BCSD TANDTC và VKSNDTC.